

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๕



สำนักทะเบียนกลาง  
ถนนลำลูกกา ปท ๑๒๑๕๐

๑๑ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง การรับแจ้งการเกิดกรณีผู้แจ้งมีหลักฐานหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.๑/๑ ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒

๒. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำอธิบายโปรแกรมการรับแจ้งการเกิดกรณีที่มี ท.ร.๑/๑ ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่สำนักทะเบียนกลางได้จัดทำโครงการเพื่อตรวจติดตามการแจ้งการเกิดสำหรับเด็กที่เกิดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลด้วยการจัดทำโปรแกรมการจัดทำหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.๑/๑ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของกรมการปกครอง โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถดึงข้อมูลแบบฟอร์มหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.๑/๑ จากระบบอินเทอร์เน็ตแล้วบันทึกรายการตามที่กำหนดในแบบและสั่งพิมพ์หนังสือรับรองการเกิดเพื่อมอบให้แก่บิดาหรือมารดาของเด็กใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งการเกิด ซึ่งข้อมูลตาม ท.ร.๑/๑ ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลจัดทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะถูกส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์มาเก็บไว้ที่สำนักทะเบียนกลางและจะเก็บไว้เป็นสำเนาหนังสือรับรองการเกิดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลด้วย เมื่อผู้แจ้งการเกิดนำ ท.ร.๑/๑ ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ไปแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียน โปรแกรมการรับแจ้งการเกิดจะตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลสำนักทะเบียนกลางแล้วแสดงรายละเอียดตาม ท.ร.๑/๑ เพื่อดำเนินการออกสูติบัตรโดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องบันทึกรายการอีก นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำรายงานเพื่อแสดงรายการของเด็กตาม ท.ร.๑/๑ ที่ยังไม่ได้แจ้งการเกิดเพื่อประโยชน์ในการติดตามให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งการเกิดให้กับเด็กต่อไป นั้น

เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ประเทศไทย ได้เห็นความสำคัญกับการจดทะเบียนคนเกิด ซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตามเด็กเกิดใหม่เข้าสู่ระบบการทะเบียนราษฎรและจะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงได้ขยายการดำเนินการตามโครงการฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ เพิ่มเติมในโรงพยาบาลอีก ๕๓๔ แห่ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จะขยายการให้บริการอีกจำนวน ๔๒๒ แห่ง โดยกระจายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการให้การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนในส่วนของการรับแจ้งการเกิดและการออกสูติบัตรกรณีผู้แจ้งมีหลักฐานหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.๑/๑ ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งทำความเข้าใจกับสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนัก

/ทะเบียน...

ทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และหากสำนักทะเบียนมีปัญหาในการปฏิบัติงานอันเกิดจากโปรแกรมของระบบคอมพิวเตอร์ ให้แจ้งประสานงานศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดในเขตพื้นที่โดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชชัย ธรรมรักษ์)

รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน  
ส่วนการทะเบียนราษฎร  
โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๔ - ๖

## คำอธิบายโปรแกรมการรับแจ้งการเกิดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการปฏิบัติที่เพิ่มเติมจากระบบเดิม

๑. กรณีผู้แจ้งการเกิดมีหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากสถานพยาบาลที่เด็กเกิด

๑.๑ เมื่อเข้าไปรณแกรมการรับแจ้งการเกิดและระบุรหัสประจำบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็กที่เกิดเรียบร้อยแล้ว หน้าจอคอมพิวเตอร์จะปรากฏข้อความเพื่อสอบถามเกี่ยวกับหนังสือรับรองการเกิด ดังนี้

มีหนังสือรับรองการเกิดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ท.ร.๑/๑) หรือไม่  
มี ท.ร.๑/๑ กด <OK>  
ไม่มี ท.ร.๑/๑ กด <Cancel>

๑.๒ กรณีผู้แจ้งมีหนังสือรับรองการเกิดที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้คลิกปุ่ม OK หน้าจอคอมพิวเตอร์จะปรากฏรายการที่จะต้องบันทึก ได้แก่

รหัสสำนักทะเบียน (ที่ออกหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.๑/๑)

รหัสโรงพยาบาล/สถานพยาบาล/สถานีอนามัย

เลขที่หนังสือรับรองการเกิด ส่วนหน้าและส่วนหลัง (ที่...(ส่วนหน้า)/...(ส่วนหลัง)..)

ให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดของรายการดังกล่าวจากข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.๑/๑ แล้วคลิกปุ่ม “ตกลง”

๑.๓ ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลของหนังสือรับรองการเกิดดังกล่าวกับฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนกลาง ถ้าพบข้อมูลโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่ค้นหาแล้วรายการให้โดยอัตโนมัติ

๑.๔ ให้นำทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของรายการต่างๆ โดยการตรวจสอบหลักฐานและขอคำยืนยันจากผู้แจ้งการเกิด หากรายการถูกต้องให้ดำเนินการออกสูติบัตร แต่ถ้ารายการใดไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขก่อนแล้วจึงออกสูติบัตรให้ พร้อมทั้งให้แจ้งประสานโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ออก ท.ร.๑/๑ ทราบเพื่อแก้ไขรายการให้ถูกต้องตรงกันด้วย

๑.๕ คนชั้นตอนที่ ๑.๓ ถ้าระบบตรวจสอบไม่พบข้อมูลตามหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.๑/๑ หน้าจอจะปรากฏข้อความดังนี้

ไม่สามารถทำรายการแจ้งเกิดได้เนื่องจากไม่พบรายการเกิดใน BIRTH 1

ให้คลิกปุ่ม OK เพื่อยกเลิกแล้วเริ่มทำรายการใหม่ โดยมี οδηγίαที่ตามเรื่องหนังสือรับรองการเกิดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้คลิกปุ่ม Cancel เพื่อดำเนินการรับแจ้งการเกิดตามระบบปฏิบัติการเดิม

๒. กรณีการแจ้งการเกิดสำหรับคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่บิดาและมารดาไม่มีเลข ๑๑ หลัก และไม่ใช่นุคคลสัญชาติไทย

๒.๑ เมื่อเลือกประเภทการแจ้งเกิดเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและเป็นการแจ้งเกิดในท้องที่ ในส่วนของการบันทึกเลขรหัสประจำบ้าน โปรแกรมจะให้เลือกบ้านที่จะเพิ่มชื่อว่าเป็นบ้านของบิดาหรือมารดา หรือทะเบียนบ้านกลางบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้เลือกรายการ “ทะเบียนบ้านกลางบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” โดยเมื่อคลิกเลือกข้อนี้แล้ว โปรแกรมจะให้บันทึกเลขรหัสประจำบ้าน ๑๑ หลักเพื่อค้นหาข้อมูลรายการบ้านจากฐานข้อมูล

๒.๒ ถ้าพบรายการบ้านแค่ประเภทบ้านหลังดังกล่าว ไม่ใช่ทะเบียนบ้านกลาง (htype of house < 89) ระบบจะไม่สามารถทำงานต่อได้ นายทะเบียนจะต้องยกเลิกการทำรายการแล้วตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้าน

๒.๓ ถ้าพบรายการบ้านและประเภทบ้านถูกต้อง โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของบ้านและจะปรากฏข้อความเพื่อถามว่ามีหนังสือรับรองการเกิดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ โดยการปฏิบัติในลำดับต่อไปจะดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๑ ข้างต้น

๒.๔ กรณีที่เลือกรายการบ้านที่จะเพิ่มชื่อว่า “ทะเบียนบ้านกลางบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” แต่บันทึกรายการเกี่ยวกับบิดาหรือมารดาคนหนึ่งมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๑ หลัก หน้าจอจะปรากฏข้อความดังนี้

X

กรุณาเลือกบ้านที่เพิ่มชื่อเข้าเป็นของบ้านหรือมารดา เนื่องจากบิดาหรือมารดาไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล

OK

ให้คลิกปุ่ม OK แล้วเลือกบ้านที่จะเพิ่มชื่อใหม่อีกครั้งตามรายการบ้านของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี

๒.๕ ถ้าบันทึกรายการของบิดาและมารดาโดยไม่มีเลขประจำตัวประชาชนทั้งคู่ โปรแกรมจะทำการตรวจสอบและสามารถดำเนินการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ต่อไปได้ โดยในส่วนของที่อยู่ของบิดาและมารดาไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดก็ได้

๒.๖ เมื่อบันทึกรายการต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ให้ทำการตรวจสอบฐานข้อมูลย่อย กำหนดเลขประจำตัวประชาชน และตรวจสอบฐานข้อมูลกลาง ถ้าไม่พบรายการคนซ้ำ ให้ทำการพิมพ์สูติบัตรสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ท.ร.๐๓๑) และปรับปรุงรายการ เมื่อปรับปรุงรายการเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะให้ทำการพิมพ์ทะเบียนประวัติ ท.ร.๐๓๘ ก ให้ดำเนินการตามระบบปฏิบัติการเดิม